

# กีฬาเยาวชนใช้งบ192ล้านบาท

## เปิดจัดยิ่งใหญ่

มหาสารคามพร้อมรับเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 18-29 มี.ค. ซึ่งชัย 36 ชนิดกีฬา ใช้งบทั้งหมด 192 ล้านบาท เป็นของจังหวัด 50 ล้านบาท ตั้งเป้า 10 ทอง ส่วนพิธีเปิด-ปิดเน้นการแสดงพื้นบ้านโชว์ความเป็นอีสาน ใช้งบ 15 ล้านบาท ใช้คน 3,600 คน ● อ่านต่อหน้า 10

### กีฬาเยาวชน

(ต่อจากหน้า 9)

ทั้งเปิด-ปิด ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม พิเศษเพิ่มกีฬานำร่องไม่นับเหรียญทางสู่อุชโอลิมปิกเกมส์อีก 4 ชนิดกีฬาที่เพิ่มการแข่งขัน เช่น แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, เทควันโด, วอลเลย์บอลชายหาด นายอัยยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “มหาสารคามเกมส์” เมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านม ที่ห้องประชุมจตุรทิศ แกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

สำหรับการแข่งขันรายการนี้ ทางมหาสารคามเป็นเจ้าภาพ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-29 มี.ค. โดยพิธีเปิด-ปิด ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ส่วนสนามแข่งขันภายในสนามกีฬา จ.มหาสารคาม, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม, ม.มหาสารคาม, ม.ราชภัฏมหาสารคาม มีแค่บางชนิดที่ไม่ใช้จังหวัดใกล้เคียง เช่น กอล์ฟ, กีฬาเครื่องบินบังคับวิทยุ, รมว.รอน, รมบ.น ที่ขอนแก่น ซึ่งชัย 36 ชนิดกีฬา โดยมหาสารคามเจ้าภาพเป็นตัวแทนเขต 4 แข่ง 23 ชนิดกีฬา จำนวน 310 คน มีสโลแกน “แข่งขันด้วยน้ำใจ ชิงชัยความเป็นเลิศ ก่อเกิดมิตรภาพ” สัญลักษณ์พระธาตุนาตุน ลีตวันโชค (มัสคอต) ตัวการ์ตูนปูแป้งและน้ำลำพัน

ด้านการจับสลากแบ่งสาย ฟุตบอล ทีมชาย สาย เอ ตาก, บุรีรัมย์, ชลบุรี สาย บี ชัยนาท, ตรัง, มหาสารคาม สาย ซี นครราชสีมา, สมุทรปราการ, นครปฐม สาย ดี สุพรรณบุรี, เชียงใหม่, ยโสธร

นายอัยยศ ธนะจันทร์ กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ชาวมหาสารคามมีความภาคภูมิใจ ทุกคนทุ่มเท ร่วมแรง

ร่วมใจกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่รัฐได้เป็นเจ้าภาพ ใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวอย่างดี ตอนนี้อยู่ที่ จะดูแลในเรื่องความปลอดภัยมีตำรวจคอยดูแลอย่างดี ที่พัก โศดดีที่มีสถาบันในจังหวัดเอเซียมีการปรับปรุงสนามให้ได้มาตรฐาน การขนส่งจังหวัดจะดูแลรับส่งจากที่ที่ไปถึง สนามแข่งขัน ส่วนพิธีเปิด-ปิดมอบหมายให้ นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองตรีการบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยงบประมาณที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ของทางจังหวัดทั้งหมด 50 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนจาก กทท. 30 ล้านบาท นักกีฬามีความพร้อม 90% หลายคนมีประสบการณ์ระดับชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติหลายคน โดยตั้งเป้าไว้ 10 ทอง จากตะกร้อลอดห่วง, กรีฑา, จักรยาน, วัยน้ำ, ดาบสากล, ยิงปืน, เรือพาย, มหากลุ่ม ซึ่งกีฬาเหล่านี้นักกีฬาของเราเป็นแชมป์อยู่แล้ว ก็จะพยายามให้นักกีฬาทำสถิติให้ดีที่สุด และทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อชื่อเสียงของทางจังหวัด ก็จะพยายามให้นักกีฬาของเราคว้าเหรียญทองให้ได้มากที่สุดทุกๆ ชนิดกีฬา

นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ กล่าวว่า สำหรับพิธีเปิด-ปิด จะใช้งบประมาณทั้งหมด 15 ล้านบาท ส่วนใหญ่ก็เป็นการแสดงพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง

เป็นการระดมคนครั้งใหญ่ ในพิธีเปิด 1,800 คน และพิธีปิด 1,800 คนเช่นกัน โดยไฮไลท์ขอลูกไว้อ่อน แต่จะยิ่งใหญ่ สนุกสนาน และแสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างแน่นอน

นายมนตรี ไชยพันธุ์ กล่าวว่า เป็นพันธกิจของ กทท.ที่จะจัดการแข่งขันกีฬา โดยนโยบายให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแข่งขัน และช่วยจังหวัดในด้านการแข่งขันที่มีมาตรฐาน และเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ นักกีฬาที่แข่งขันรายการนี้จะเป็นกำลังหลักเพื่อก้าวไปสู่ทีมชาติในอนาคต โดยการแข่งขันทั้งหมด 36 ชนิดกีฬา มีกรีฑาและวัยน้ำเป็นกีฬาบังคับ ส่วนกีฬาสาธิต ยูโด, หง กทท.ให้งบประมาณจัดการแข่งขันทั้งหมด 192 ล้านบาท แบ่งเป็นงบเบี้ยเลี้ยง 22 ล้านบาท ค่าเดินทาง 13 ล้านบาท ค่าบำรุงสนาม 30 ล้านบาท เงินลิขสิทธิ์ 34 ล้านบาท

“ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้จัดให้มีกีฬานำร่อง 14 เหรียญ เพื่อปูทางไปสู่โอลิมปิกเกมส์ในอนาคต มีแบดมินตัน 2 รุ่น และ เทเบิลเทนนิส 4 รุ่น รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เทควันโด รุ่นอายุ 15 ปี 6 รุ่น วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 16 ปี 2 รุ่น ถือเป็นครั้งแรกที่มีการแบ่งอายุแต่ไม่นับเหรียญทอง”